

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, rà soát danh mục dự án đối với từng loại hình nguồn điện của tỉnh tại dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII**

Ngày 23/12/2023, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp xem xét, rà soát danh mục dự án đối với từng loại hình nguồn điện của tỉnh tại dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, yêu cầu của Bộ Công Thương tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tổ chức ngày 15/12/2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6339/VP-KT ngày 18/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất danh mục dự án đối với từng loại hình nguồn điện của tỉnh tại dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh nhất trí với kết quả rà soát, đề xuất danh mục dự án đối với từng loại hình nguồn điện của tỉnh tại dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Sở Công Thương.

Đối với báo cáo đề xuất của Sở Công Thương, yêu cầu bổ sung làm rõ hơn các nội dung tại danh mục dự án điện gió trên bờ: năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đề xuất dự án, đánh giá sơ bộ tính khả thi của các dự án, cơ sở đề xuất điều chỉnh giảm công suất một số dự án tại danh mục. Đối với dự thảo văn bản gửi Bộ Công Thương, yêu cầu rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin đảm bảo đúng theo các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 7704/BCT-ĐL ngày 02/11/2023.

Sở Công Thương rà soát, hoàn thiện thiện báo cáo của Sở và dự thảo Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương, trình UBND tỉnh trong ngày **24/12/2023** để xem xét, ban hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KT(LC).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Dương Văn Chiề**